
 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖5 

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม  2565  เวลา  10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ    

_________________________ 
 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  
2. นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล สมาชิกสภาเทศบาล  
3. นายเดช  ทับเณร  สมาชิกสภาเทศบาล   
4. นายฐากร  นิรุชบวรทัต สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายมาโนช  แป้นน้อย สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นายวิชาญ  ศรีสัญญา สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายบุญหลง  สนลอย สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายทัศนวัต  มากระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายจิรายุส  สมจินดา สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายมนัส  รักดี  เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมนัส  ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ  
๒. นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายวรวัฒน ์ น้อยโสภา รองนายกเทศมนตรี  
๔. นางสาวธิดาทิพย์  เลิศชุติมากุล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
5. นายสมศักดิ์  ตันเจริญ ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ  
6. นายสุรชัย  อุดมวิฑิต ผู้อ านวยการกองช่าง  
7. นายนิกร   ศรีพุทธโธ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
8. นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
9. นางสาวจันทกานต์  ศรีจ ารูญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
10. นางสาวสุภาพร  กันเกลา ผู้อ านวยการกองคลัง  
11. นางฐาปนี  ตั๊นเจริญสกุลชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
12. นางสาววชัรพิมพ์  อนันทภิรมย์สุข หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
13. นางสาวสุนิศา   พุทธา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
14. นางสาวฉัตรลดา  สินธพ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
15. นายขจรศักดิ์  พวงแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
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เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อสมาชิกฯ  จากสมุดลงชื่อเข้าประชุมสภาฯ  เห็นว่า
สมาชิกฯ มาลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมเชิญสมาชิกเข้าประจ าที่  ที่จัดไว้ในห้อง
ประชุมสภาฯ 

 

นายมนัส  รักดี -  บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2565  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ จุด ธูป เทียน 

  บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  / ประจ าที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
   

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์     เมื่อวันที่ 19 - 21  สิงหาคม  2565  ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกิจการสภา การพิจารณา

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กร ซึ่งหลังจากอบรมมาแล้ว ขอให้ทุกท่านน าความรู้และประสบการณ์               
ทีไ่ด้มาพัฒนาแก้ไขให้เทศบาลเราดียิ่งขึ้นไปครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2564 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์      ตามท่ีสภาเทศบาลฯ  ได้มีหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯพร้อมจัดส่งสรุปรายงาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15  

สิงหาคม 2565 จ านวน 1 ชุด  ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว  ขอให้
ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาล  หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขอเชิญ  

 

 หากไม่มีท่านใด  เห็นควรรับรอง  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   
 ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565  โปรดยกมือ 
 

นายมนัส  รักดี  สมาชิกสภาเทศบาล มีมติ   
เลขานุการสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุม    ......12.......  เสียง 
                 ไม่รับรองรายงานการประชุม  .........-........ เสียง 

 งดออกเสียง             .........-........   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ในวาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓ 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล ให้ทราบด้วย 
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นายมนัส  รักด ี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาเทศบาล และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจาณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน 

 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

 

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และจะต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ 
วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

 

  ข้อ ๖๐ ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

 

       ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

  (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
 

  (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายถ้ามีปัญหาว่ารายจ่าย
รายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

 ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อตาม
วรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใด             
บ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น     
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบ และตามที่ สภาเทศบาลต าบลกระจับในคราวประชุมสมัยสามัญ            

สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับหลักการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ในวาระ
ที่ ๑ และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลต าบลกระจับ  โดยสภาเทศบาลได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ๓ ท่านประกอบด้วย 

1.นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ ประธานกรรมการฯ 
2.นายจิรายุส  สมจินดา  กรรมการฯ 
3.นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  กรรมการ/เลขานุการฯ 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และจัดส่งรายงานและบันทึกความเห็นการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ต่อประธานสภาเทศบาล ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภา
เทศบาลพิจารณาแล้วนั้น  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด
เพ่ือให้สภาฯ แห่งนี้ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

 

น.ส.ณัฐกานต์  ด่านกิตติ        เรียน  ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน น.ส.ณัฐกานต์  ด่านกิตต ิ ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการฯ แปรญัตติ  ตามที่สภาเทศบาลต าบลกระจับ   ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอ          
ค าแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลต าบลกระจับ ในวันที่  ๑๖ , ๑๗ และ วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องฝ่ายกิจการสภาเทศบาล ชั้น ๒  อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลกระจับ นั้น 

 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับค าเสนอขอแปรญัตติ ปรากฏผล ไม่มีผู้มาเสนอค าขอ
แปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ของเทศบาลต าบลกระจับ  
โดยละเอียดแล้ว  ในการนี้ ได้เชิญผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงในรายละเอียดด้วย 

 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการจัดท าร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้จัดท าด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น จึงไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม และมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม
ทุกประการ   

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอบคุณครับ  ขั้นตอนต่อไปเป็น  วาระท่ี ๓ ขั้นลงมต ิ ในวาระที่สาม 
ประธานสภาเทศบาล ของการพิจารณางบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ              

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔                
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มกีารอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
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 เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ขอขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   โปรดยกมือขึ้น 
 

นายมนัส  รักด ี มติที่ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ................12.............เสียง  
 ไม่เห็นชอบ.............-……….……เสียง 
 งดออกเสียง............-................เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 (โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง บริเวณทางเข้าซอยเทศบาล 12)   
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล                    

  

นายมนัส  ใจเจน         เรียน    ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่งบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลกระจับ ได้อนุมัติและประกาศ 

ใช้แล้ว  นั้น 
 

เทศบาลต าบลกระจับ  มีความจ าเป็นต้องขอโอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง บริเวณทางเข้าซอยเทศบาล 12  ดังนั้น  
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 

     หลักการ 
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนลด - โอนเพ่ิม  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง 
 งบบุคลากร / เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
                     ตั้งไว้  3,250,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน 1,062,500  บาท  ขอโอนลด 500,000  บาท 
 

              โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
            แผนงานเคหะและชุมชน / งานสวนสาธารณะ 
             งบลงทุน / หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
             โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง บริเวณทางเข้าซอยเทศบาล 12  จ านวน  500,000  บาท 
 ปรับภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้ หญ้า และวัสดุ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
 น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565  
 

                       รวมโอนลด - โอนเพิ่ม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น   จ านวน  500,000  บาท  
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                                    เหตุผล 

 

                เทศบาลต าบลกระจับ มีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง
บริเวณทางเข้าซอยเทศบาล 12 เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม  
มีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ปลอดภัย และเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แต่มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม – โอนลด 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามรายการข้างต้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด  4 ข้อ  27  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน โดยการ   โอนเพ่ิม - โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อจัดท าโครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง บริเวณทางเข้าซอยเทศบาล 12   

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์     มีสมาชิกท่านใด  ประสงค์จะอภิปรายอีกขอเชิญ   หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      ประสงค์จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง บริเวณทางเข้าซอยเทศบาล 12 
ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   

 
 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่.......12.......เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไม่อนุมัติ   .........-..........      เสียง 
                 งดออกเสียง  .........-..........      เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 (โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า)   
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล                    
 

นายมนัส  ใจเจน     เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามท่ีงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลกระจับได้อนุมัติและประกาศ           

ใช้แล้ว  นั้น 
 

         เทศบาลต าบลกระจับ  มีความจ าเป็นต้องขอโอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า ดังนั้น  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาล  โดยมีหลกัการและเหตุผล  ดังนี้ 
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                                      หลักการ 
 ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนลด - โอนเพ่ิม  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

  โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  งบบุคลากร / เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  - เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
                      ตั้งไว้  2,069,880  บาท คงเหลือก่อนโอน 523,300  บาท  ขอโอนลด 250,000  บาท 
 
 

  แผนงานสาธารณสุข / งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
  งบด าเนินงาน / ค่าใช้สอย 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ 
                      - โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกระจับ   
  ตั้งไว้  100,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน 100,000  บาท   ขอโอนลด  100,000  บาท 
 
 

  แผนงานสาธารณสุข / งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
  งบด าเนินงาน / ค่าใช้สอย 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ 
                      - โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร   
  ตั้งไว้    50,000  บาท    คงเหลือก่อนโอน  50,000 บาท    ขอโอนลด   50,000  บาท 
 
 

  แผนงานเคหะและชุมชน / งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  งบบุคลากร / เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                      ตั้งไว้   958,800   บาท    คงเหลือ   243,700    บาท      ขอโอนลด  100,000  บาท 
 
 

               โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
              แผนงานเคหะและชุมชน / งานสวนสาธารณะ 
              งบลงทุน / หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
              - โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า  จ านวน  500,000.-  บาท 
  - ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า ขนาด 45.00 ม. x 65.00 ม.  
  - ก่อสร้างระบบรดน้ า (ประกอบด้วยบ่อเก็บน้ า,เครื่องสูบน้ า,วางท่อจ่ายน้ าและหัวจ่ายน้ า) 
  - ติดตั้งตาข่ายไนลอน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 355 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)  
  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6  
 

                      รวมโอนลด - โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  จ านวน  500,000  บาท 
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               เหตุผล 
                        เทศบาลต าบลกระจับ มีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล  

7 คน แบบปูหญ้า เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่างออกก าลังกาย ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง และส่งเสริมเยาวชนมีกิจกรรม ห่างไกลจากยาเสพติด แต่มิได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้อง โอนเพิ่ม – โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามรายการ
ข้างต้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด  4 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน             
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม - โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไป ตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่น            
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือจัดท า
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า 

 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลฯ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล     หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน 
แบบปูหญ้า  ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   

 
 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่.......12........เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไม่อนุมัติ   .........-..........      เสียง 
                 งดออกเสียง  .........-..........      เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพื่อโอนเพิ่มในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล                    
 
 

นายมนัส  ใจเจน  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ตามท่ีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลกระจับได้อนุมัตแิละประกาศใช้แล้ว  นั้น 
 

ส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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    หลักการ 
  ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพ่ิม - โอนลด  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
              โอนลด  
              แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
              งบบุคลากร 
             เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
              เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
               ตั้งไว้ 4,920,120 บาท  คงเหลือก่อนโอน  732,260  บาท  ขอโอนลด  17,600   บาท 
 

       รวมขอโอนลดทั้งสิ้น     17,600   บาท 
 

               โอนเพิ่ม 
              แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              งบลงทุน 
               ค่าครุภัณฑ ์
                 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   -  จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 1  ชุด   ราคา  67,600   บาท 
   ตั้งไว้  50,000  บาท   คงเหลือก่อนโอน   50,000  บาท  ขอโอนเพิ่ม  17,600  บาท 
 

     รวมขอโอนเพิ่มท้ังสิ้น   17,600   บาท     
 

                               เหตุผล 
          ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ  ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจ าเป็นต้อง             
โอนเพ่ิม -  โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
หมวด  4 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน  โดยการเพ่ิม - โอนลด   
ที่ท าให้ลักษณะประมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล      จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อโอนเพิ่มในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอ  โปรดยกมือ 

 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้โอนเพ่ิมในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
เลขานุการสภาเทศบาล  และวิทยุ .........12........ เสียง 
   ไม่อนุมัติ   ...........-..........     เสียง 
 งดออกเสียง   ...........-..........    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                      

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล                    
 

นายมนัส  ใจเจน     เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกฯ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลกระจับ ได้อนุมัต ิ
นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจัดท าโครงการขยายเขตประปาจากหน้า
หมู่บ้านโรงงานกระจกเพชรมงคลถึงสุดเขตเทศบาลต าบลกระจับ และโครงการขยาย
เขตประปา จากหน้าหมู่บ้าน ซี.เค. ถึงสุดเขตเทศบาลต าบลกระจับ  ไปแล้วเมื่อวันที่  
15  กันยายน  2564  นั้น   

 

      เทศบาลต าบลกระจับ มีความจ าเป็นต้องโอนลด - โอนเพ่ิม และแก้ไขรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการแก้ไขการแก้ไขปัญหา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   
 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ  โครงการขยายเขต

ประปาจาก  หน้าหมู่บ้านโรงงานกระจกเพชรมงคลถึงสุดเขตเทศบาลต าบลกระจับ จาก
ระยะทาง 200 เมตร แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ระยะทาง 280 เมตร  และโครงการขยาย
เขตประปา จากหน้าหมู่บ้าน ซี.เค. ถึงสุดเขตเทศบาลต าบลกระจับ จากระยะทาง 200 
เมตร แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะทาง  280 เมตร 

 

                 เหตุผล 
 

เนื่องจากเมื่อตรวจสอบรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ พบว่ามีระยะทางเพ่ิม
จนถึงสุดเขตเทศบาล  เป็นระยะทางอีก 80 เมตร รวมเป็น 280 เมตร  ดังนั้น เพ่ือให้
การจัดท าโครงการสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด           
จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ แก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ 
โครงการขยายเขตประปาจากหน้าหมู่บ้านโรงงานกระจกเพชรมงคลถึงสุดเขตเทศบาล
ต าบลกระจับ จากระยะทาง 200 เมตร แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ระยะทาง 280 เมตร                  
และโครงการขยายเขตประปา จากหน้าหมู่บ้าน ซี .เค. ถึงสุดเขตเทศบาลต าบล             
กระจับ จากระยะทาง 200 เมตร แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ระยะทาง  280 เมตร                   
ในการด าเนินการ ตามโครงการดังกล่าว อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 
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1.โอนลด 
 แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา 
 งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

เงินเดือนพนักงาน 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตั้งไว้  1,408,500 บาท   คงเหลือก่อนโอน  751,680 บาท  ขอโอนลด 60,000 บาท 
 

รวมงบประมาณขอโอนลดทั้งสิ้น   จ านวน 60,000   บาท 
 โอนเพิ่ม 
 แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา 
 งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 - โครงการขยายเขตประปาจากหน้าหมู่บ้านโรงงานกระจกเพชรมงคล 
 ถึงสุดเขตเทศบาลต าบลกระจับ 
 ตั้งไว้  150,000   บาท  คงเหลือก่อนโอน  150,000  บาท  ขอโอนเพิ่ม 60,000  บาท 
 

รวมงบประมาณขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น   จ านวน  60,000   บาท 
 

2. โอนลด 
แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา 
งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
ตั้งไว้ 60,000. บาท   คงเหลือก่อนโอน   60,000  บาท   ขอโอนลด  60,000  บาท 
 

  รวมงบประมาณขอโอนลดทั้งสิ้น   จ านวน   60,000   บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา 
งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการขยายเขตประปาจากหน้าหมู่บ้าน ซี.เค. ถึงสุดเขตเทศบาลต าบลกระจับ 
ตั้งไว้  150,000 บาท   คงเหลือก่อนโอน  150,000 บาท  ขอโอนเพิ่ม  60,000  บาท 
 

  รวมงบประมาณขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น จ านวน   60,000   บาท 
       ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2565 หน้าที่ 1 และ หน้าที่ 2 ข้อ 1 และ ข้อ 2 
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค ์
ประธานสภาเทศบาล      จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้อนุมัติโอนเงินและแก้ไข

รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามที่
ผู้บริหารเทศบาลเสนอ  โปรดยกมือ   
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นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้อนุมัติโอนเงินและแก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ   
เลขานุการสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   .......12...... เสยีง 
   ไม่อนุมัติ   .........-..........     เสียง 
                 งดออกเสียง  .........-..........     เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล                    
 

นายมนัส  ใจเจน        เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกฯ ทุกท่าน  ตามที่งบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลกระจับได้อนุมัติประกาศใช้แล้ว  

แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลฯไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ทันภายในปีงบประมาณผู้บริหารท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                                       หลักการ 
    ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณียังไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพันรวมงบประมาณ จ านวน  2,000,000  บาท  (สองล้านบาทถ้วน) โดยแยก
รายละเอียด  ดังนี้ 

                  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง 
                  งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ        จ านวน   500,000  บาท 
                  1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฮแมส) บริเวณเขตทางหลวง 3525 ช่วงแยกคลอง 
 ชลประทาน   จ านวน 500,000 บาท 
                             - โดยท าการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฮแมส) จ านวน  1  ต้น  
 (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)  
 

 แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 
 งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      จ านวน   1,500,000   บาท 
                  2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางบริเวณสามแยกกระจับ  จ านวน  500,000 บาท 
                          - โดยท าการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  
       (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) 
                  3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง บริเวณทางเข้าซอยเทศบาลกระจับ 12  
     จ านวน 500,000 บาท 

     - โดยท าการปรับภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้ หญ้า และวัสดุ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)    
                  4. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า   จ านวน  500,000 บาท 

- โดยท าการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า ขนาด 45.00 ม.x 65.00 ม. 
และระบบรดน้ า (ประกอบด้วยบ่อเก็บน้ า,เครื่องสูบน้ า,วางท่อจ่ายน้ า และหัวจ่ายน้ า) 
ติดตั้งตาข่ายไนลอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 355 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)   
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 6 
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                                          เหตุผล 
         เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลฯไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างและเบิกจ่ายได้ทัน ซ่ึงเทศบาลฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน                 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  หมวด 5 ข้อ 59  ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

 

         ดังนั้น  ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ  
กันเงินไว้เบิกตัดปี  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งสิ้น  4 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน 
2,000,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 

 

                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาล ฯ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์     มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล     จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้อนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณี

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอ   โปรดยกมือ   
 
 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน......12.....เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไมอ่นุมัติ   .........-.........     เสียง 
                 งดออกเสียง  .........-.........     เสียง  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล                    
 

นายมนัส  ใจเจน                     เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ตามที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลกระจับได้อนุมัติประกาศใช้แล้ ว              

แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลฯไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ทันภายในปีงบประมาณผู้บริหารท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 

                    หลักการ 
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณียังไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพันรวมงบประมาณ จ านวน  500 ,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยแยก
รายละเอียด  ดังนี้ 
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                    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                     งานบริหารทั่วไป 

- ปรับปรุงอาคารส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคารส านักงาน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. 
ติดตั้งประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ  จ านวน 2 ชุด  จัดท าเคาท์เตอร์ ส าหรับบริการให้กับ
ประชาชน พร้อมจัดซื้อชุดเก้าอ้ีพักคอยจ านวนไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

                                                                                     เหตุผล 
      เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลฯไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้างและเบิกจ่ายได้ทัน ซึ่งเทศบาลฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 ก าหนดว่า ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

   ดังนั้น  ผู้บริหารท้องถิ่น จึงเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ  
กันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  
500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 

                                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาล ฯ  พิจารณาอนุมัติต่อไป. 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์     มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล      จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้อนุมัต ิกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณี

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอ   โปรดยกมือ   
 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน.....12.....เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไม่อนุมัติ   .........-..........     เสียง 
                 งดออกเสียง  .........-..........     เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างท่อ 
 ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประกายแก้วฟาร์ม ถึง คลองสาธารณะ 
 ประโยชน์หนองกระจ่อย 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล                    
 

นายมนัส  ใจเจน                       เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระจับในการด าเนิน 
นายกเทศมนตรี  โครงการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการแก้ไขการแก้ไขปัญหา โดยมี

หลักการและเหตุผลดังนี้ 
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           ขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลกระจับ โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประกายแก้วฟาร์ม ถึงคลองสาธารณะ
ประโยชน์หนองกระจ่อย  

                                      เหตุผล 
           เนื่องจากมีปัญหาพิพาทเรื่อง  ที่ดิน จึงท าให้ไม่สามารถท าโครงการต่อเนื่องกัน
ได้ จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเทศบาลต าบลกระจับ ยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลกระจับ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ประกายแก้วฟาร์ม ถึงคลองสาธารณะประโยชน์หนองกระจ่อย  เพ่ือไปจัดท าเป็น
โครงการใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมพ้ืนที่ในระยะยาว  

 

                                                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลฯ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกขอเชิญ  หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      ประสงค์จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงิน

สะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประกาย
แก้วฟาร์ม ถึง คลองสาธารณะประโยชน์หนองกระจ่อย  ตามที่ผู้บริหารเทศบาลเสนอ   
โปรดยกมือ   

 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภาเทศบาล  มีมติอนุมัติยกเลิกจ่ายขาดจากเงินสะสม.......12.......เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาล  ไม่อนุมัติ   .........-.........     เสียง 
 งดออกเสียง  .........-.........     เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ เรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ ท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย  เชิญครับ 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย            เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอสอบถามเรื่องการ 
สมาชิกสภาเทศบาล ตัดหญ้าซอยบ้านช่างเดชครับ ซอยโรงธูป เลี้ยวเข้าไปสุดซอยครับ เมื่อวันที่เราไปอบรม

ขอให้ตัดต้นไม้ แต่ยังไม่ได้ตัดหญ้าวันนั้นไม่ได้น าเครื่องไป เมื่อเช้าได้โทรมาบอกว่าฝาก
ให้ช่วยไปตัดให้ด้วยครับ เพราะถ้าทางชาวบ้านตัดเองเขากลัวจะมีปัญหาเรื่องแนวเขต
ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.บุญหลง  สนลอย  เชิญครับ 
 

นายบุญหลง  สนลอย           เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาทาง 
สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกระจับ ได้ส่งสมาชิกสภาฯ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงาน

ด้านกิจการสภาฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนสมาชิกฯ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ
ทางเทศบาลฯ ครับ และชาวบ้านได้ฝากขอบคุณเรื่องลอกคลองข้ามชลประทาน                
เพ่ือที่จะรองรับน้ าฝน จากซอย 27  ให้ไหลลงสู่ชลประทาน  ซึ่งชาวบ้านได้ฝากขอบคุณ 
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             มาครับ และอีกเรื่อง คุณอ านาจ แป้นน้อย ฝากมาครับเรื่องน้ าท่วม ขอฝากสมาชิก          
อีกรอบครับ เพราะหลายเดือนแล้วครับขอให้ช่วยกันแก้ไขเพราะถ้าดูที่ไหลส่วนมากจะ
เป็นโคลนไม่ใช่น้ าฝน และชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ เราเป็นเทศบาลฯ อยากให้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านนายกฯได้เคยกล่าวเอาไว้นะ
ครับ เพราะในคลิปชัดเจนมาก ชาวบ้านเดือดร้อน ขอให้เราช่วยเร่งด าเนินการให้ด้วยไม่
ว่าจะเป็นทางกฎหมาย ทางช่าง ถ้าน้ าที่ไหลมายังเป็นโคลนเวลาหยุด แล้วถ้าไปเดินลื่น
โคลนเลยครับ ขอฝากคณะผู้บริหาร หัวหน้าช่าง และท่านปลัดเทศบาล ขอให้ช่วยกัน
เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมาก ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.บุญหลง  สนลอย  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ฐากร  นิรุชบวรทัต  เชิญครับ 
 

นายฐากร  นิรุชบวรทัต           เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  กระผมมีความเดือดร้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ของประชาชน เรื่องแรกครับเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ               

ซ. ลุงวัง ซึ่งบริเวณนั้นยังขาดไฟฟ้าส่องสว่างอยู่หลายดวง ที่ไม่สว่างเพราะบริเวณ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านครับจะมีการจี้ ปล้น หลายครั้ง
ในบริเวณนั้น และต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้ทางเจ้าหน้าที่ไปตัดหญ้าให้ครับ           
อีกเรื่องครับทางบ้านประธานชุมชน บริเวณบ้านประธานอรชร  อินทร์หอม บริเวณนั้น
ตั้งแต่สมัยที่แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขตรงหมู่นั้นน้ าจะท่วม ซอย 1 ซึ่งจะขอเป็นท่อ
ระบายน้ าบริเวณนั้นหลายหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนครับ ขอฝากท่านประธาน
ไปยังคณะผู้บริหาร คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในยุคของท่านนายกมนัส  ใจเจน ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.ฐากร  นิรุชบวรทัต  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.เสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  เชิญครับ 
 

นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์           เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องน าเรียนให้คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร 2 เรื่องครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินในชีวิตของพ่ีน้อง

ประชาชนที่ผ่านไปมาบริเวณโค้งดอนกระเบื้องที่ดับอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งต้องขอขอบคุณ          
ทางคณะผู้บริหารที่ประสานไปยังแขวงการทางซึ่งตอนนี้ไฟฟ้าติดแล้วครับบริเวณ             
โค้งดอนกระเบื้อง และคาดว่าประมาณ 1 - 2 เดือนจะมีเสามาเปลี่ยนบริเวณเกิด
อุบัติเหตุ ที่รถชนเสาล้มไฟฟ้าเลยไม่สว่างประมาณ 3 ต้น ซึ่งช่างทางแขวงการทางจะมา
ด าเนินการให้ครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารที่ได้ประสานให้ครับ และ
อีกเรื่องคือเรื่องการวางท่อประปา ซอย 20/1 ซอยดงยาง ตอนนี้ช่างก าลังด าเนินการ
พอดีทางสมาชิกได้ผ่านการอบรมกันมา ซึ่งยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ผมก็ได้ประสานไปยัง
ชาวบ้านที่อยู่ในซอยนั้น ท่านใดถ้าไม่สะดวกให้เอารถจอดด้านนอกเพราะตอนนี้ช่าง
ก าลังท าท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนอาจจะไม่สะดวกในการเข้า  - ออก  
ถ้าไม่จ าเป็นก็ฝากไว้ข้างนอกก่อนและให้ใช้เส้นทางอ่ืน และประสานไปยังผู้ที่เดือดร้อน
เรื่องปัญหาน้ าท่วมทางเทศบาลต าบลกระจับ  ได้ด าเนินการแล้วแต่ท่านท่ีเดือดร้อนท่าน 
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  ต้องประสานกับช่างเพราะตอนนี้เขาก าลังขุดท่อระบายน้ าท่านต้องให้ขุดลอกและท าท่อ
พักยื่นออกมาเพ่ือเข้าในท่อพักท่อประปาของเทศบาลฯ ปัญหาจะได้ไม่เกิดแต่ถ้าทาง
ผู้รับจ้างท าเสร็จแล้วและท่านมาบอกก็ท าไม่ได้แล้วนะครับ เขาจะไม่มีการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักรมาให้ซึ่งได้รับค าตอบมา 2 - 3 บ้านก็ดูที่ปัญหาใหญ่คือโรงหล่อดอกตอนนี้
ประสานไปยังไม่แน่ใจแต่ต้องไปดูเพราะบ้านนั้นมีประจ าเวลาท าอะไรชอบท าให้พ่ีน้อง
ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องเจาะและดูดออกมานอกถนนซึ่งผมจะเข้าไปประสานเองว่าคุณ
ต้องให้ช่างมาเจาะก าแพงและวางท่อ 4-5 เมตร ให้ใหญ่หน่อยน่าจะช่วยได้แต่ถ้าเสร็จ
แล้วคุณจะไม่สามารถที่ท าได้แล้วถ้าท าถนนจะเสียหายและผมได้ประสานไปหลายบ้าน
แล้วครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะจะได้ประสานทีเดียวพอท่อเสร็จแล้วทุกอย่างก็
เรียบร้อยและถ้าเสร็จเครื่องจักรย้ายกลับจะล าบากได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
ในเรื่องการสัญจรไปมา ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน าเรียนคณะผู้บริหารสมาชิกครับ ของคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.เสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม ่ขอเชิญท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย เชิญครับ 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผมขอเสริมทางท่าน             
สมาชิกสภาเทศบาล  สท.เสียง ผู้ประดิษฐ์พงศ์  ซอย 20/1 ช่วงนี้ได้เริ่มด าเนินการซึ่งเมื่อเช้าผมไปดูมีท่อเมน

ประปาของเราลอยอยู่ด้านบนอยากให้ช่างเราไปดูว่าจะท าอย่างไรถ้ากลบไปแล้ว                
จะล าบากครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.เดช  ทับเณร  เชิญครับ 
 

นายเดช  ทับเณร   เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผมมี 2 เรื่องครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องแรกขอขอบคุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารที่น าแบล็คโฮไปเปิดปากท่อเพ่ือให้น้ า

ไหลสะดวกขึ้น ขอบคุณท่านนายกฯ ที่มองเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนและ
แก้ปัญหาได้ เรื่องที่ 2 เรื่องตะแกรงที่เอาไปเปลี่ยนรุ่นแรกไม่แข็งแรงหรือรถหนักเหยียบ
เลยท าให้ฝาตะแกรงงอและเวลารถที่สวนกันต้องเบียดซ้ายเข้ามาเลยท าให้เกิดอุบัติเหตุ
รถล้มบ้าง บริเวณตรงข้ามหน้าบ้านโชคสวัสดีตรงร้านค้า ขอฝากกองช่างให้ดูแลด้วยครับ
เพราะเพ่ิงจะเปลี่ยนไปไม่นาน ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.เดช  ทับเณร  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล เชิญครับ 
 
นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล        เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร  มีเรื่องที่ชาวบ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ฝากมาขอชื่นชมคณะผู้บริหารฯท่านนายกฯที่ได้ด าเนินการขุดฝังท่อและท าถนนให้          

ในซอย 11/4 แต่ช่วงหลังจะมีปัญหาอยู่ว่าการลงมือท านั้นค่อนข้างช้าไป และตอนนี้
การเข้าออกแฉะมีเลนเยอะจึงท าให้ทางเข้าออกล าบากขอให้เร่งรัดด าเนินการให้กับ
ชาวบ้านเพราะด้านในมีที่พักอาศัยทางเข้าออกล าบาก ส่วนมากจะเป็นมอเตอร์ไซด์          
ขับเข้าไปจะติดเลนโคลนจึงขอฝากทางคณะผู้บริหารขอให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขให้           
ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน นายกมนัส  ใจเจน  เชิญครับ 
 

นายมนัส  ใจเจน   เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ที่ใส่ใจแล้วก็ดูแลเรื่องปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ในเขต

พ้ืนที่ที่ท่านก ากับหรือว่าเป็นตัวแทน รวมถึงในภาพรวมของทั้ง 2 เขต เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ได้มีการประชุมสภาในเรื่องของการรักษาการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 
ท่านก็ได้ฝากเรื่องเอาไว้ผมจะน าเสนอส่วนตรงไหนที่ได้แก้ไขและสั่งการจะเรียนให้              
ทุกท่านทราบ ก่อนที่จะตอบข้อซักถามหรืออธิบายในส่วนต่างๆต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกทุกท่าน พี่มอบความไว้วางใจและผ่านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
ซึ่งผมเป็นผู้ก ากับดูแลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมถึงข้าราชการ จะน างบประมาณ
รายจ่ายที่ท่านอนุมัติไปท าโครงการหรือพัฒนาในส่วนของเทศบาล รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิต เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งในเล่ม
งบประมาณจะมีส่วนต่างๆในการพัฒนาหลายด้าน หลายมิติ เพ่ือให้การขับเคลื่อน
เทศบาลไปในทิศทางที่ดี ตลอดระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมาเราได้แก้ปัญหารวมถึง
ได้น าเรื่องต่างๆที่ท่านได้น าเสนอมาพูดคุยกันในการพัฒนาให้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความเดือดร้อน ที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานวันนี้คิดว่าเราไปได้ถูกทางและไป
แก้ไขในส่วนที่ปัญหาที่เกิดขึ้น ของพ่ีน้องประชาชนที่เราได้ลงพ้ืนที่ด้วยตัวเราเองรวมถึง
คณะสมาชิกทุกท่านที่น าข้อมูลมาเสนอต่อผม และทางข้าราชการ ส่วนที่สัปดาห์ที่แล้ว          
ที่ท่านยงยุทธ หลีล้วนฐิติกุล ได้ฝากในเรื่องของการก่อสร้าง 11/4 เรื่องของการตัดท่อ 
ที่ยื่นออกมาซึ่งในสัปดาห์นี้กองช่างจะต้องไปด าเนินการ ซึ่งเราก าลังเสนอให้ท่านได้
ทราบและรับรู้ถึงความรู้สึกที่เรามีเจตนาที่จะแก้ไขให้กับทุกท่าน ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่
ท่านลงมาใน Line หรือว่าที่ทุกท่านได้โทรศัพท์มาแจ้งเตือน หรือบอกกล่าวกันเข้ามา 
เราก็ให้ความส าคัญกันทุกๆด้าน จะต้องด าเนินการหากด าเนินการแล้วก็แจ้งให้ทราบ
ด้วยเพราะว่าสั่งการไปเรียบร้อยแล้ว ในเรื่องของท่านสท.เดช ทับเณร ที่เร่งรัดในเรื่อง
ของการลงหินคลุกในช่วงฝนตก ชาวบ้านมีความเดือดร้อนตอนนี้รวบรวมแล้วก าลัง           
ท าข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ส่วนเรื่องแบล็คโฮขุดลอกคลองที่ท่าน สท.บุญหลง 
สนลอย และท่านสท.เดช  ทับเณร ได้น าเสนอ ตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างด าเนินการให้
ครอบคลุมเส้นคลองในพ้ืนที่ของเรา น่าจะแล้วเสร็จไปประมาณ 60 -70% ส่วนเรื่อง
ของท่านสท.เสียง  ผู้ประดิษฐ์พงษ์ สอดคล้องกับเมื่อสักครู่ได้สอบถามก็อย่างที่ผมน า
เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผมจะโทรประสานกับผู้ที่มีความเก่ียวข้อง วันนี้ได้มีการแก้ไขไป
บางส่วน ส่วนหนึ่งก็คือเร็วๆนี้ได้รับการประสานงานจาก สส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สส.ในพ้ืนที่เรา ในเรื่องของสายไฟที่มีความช ารุดจะซ่อมอาจไม่ได้ดีเท่าที่ควรและล่าสุด
ได้มีงบประมาณจากสภาได้อนุมัติจากกรมทางหลวงเปลี่ยนเมนไฟฟ้า ทั้งหมดตั้งแต่
บริเวณสระกระเทียมถึงโคกหม้อและบริเวณสามแยกกระจับไปถึงหนองโพ วันนี้มี
งบประมาณเรียบร้อยน่าจะเร่งด าเนินการรวมถึงรถที่ไปเกิดอุบัติเหตุที่มันเฉี่ยวชน                
เสาไฟฟ้า เกาะกลาง ทางกรมทางได้รับปากว่าจะด าเนินการแล้วจะมาแก้ไขเพ่ิมเติมให้ 
เรียนให้ ท่านสท.เสียง  สมาชิกสภาได้ทราบ เพ่ือจะได้ไปประชาสัมพันธ์ไปบอกพ่ีน้อง
ประชาชนว่ารอสักระยะหนึ่ง  วันนี้มีงบประมาณแก้ไขให้แล้ว ส่วนของงบประมาณท่ีเรา 
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 อุดหนุนไฟฟ้าเอง เมื่อวานนี้ผมได้ด าเนินการจัดท าเช็คเพ่ืออุดหนุนให้กับทางไฟฟ้าและ
ทางไฟฟ้าได้มารับเรียบร้อยแล้ว คือข้อตกลง 50% ในระหว่างก่อนด าเนินการและอีก 
50% ทางไฟฟ้าเมื่อเสร็จแล้วมารับเงินอุดหนุนตรงนี้ไป ซึ่งเราก็ยังคาดว่าอาจจะไม่เสร็จ
สิ้นภายในเดือนนี้ แต่ได้มีการกันเงินตามที่ท่านสมาชิกได้อนุมัติกรณีกันเงินไว้เบิกตัดปี 
เรียนให้กับท่าน สท.เสียง ได้สอบถาม เพ่ือที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนคืองบเงิน
อุดหนุนที่เราได้อุดหนุนจากสภา โค้งดอนกระเบื้องทั้งสองฝั่ง รวมถึงแยกกระจับทั้งสอง
ฝั่งและออกไปซ้ายขวาบริเวณทางเข้าบ้านโป่งและทางเข้านครปฐม ส่วนท่าน สท.มาโนช 
แป้นน้อย  ที่สอบถามถึงเรื่องรถกระเช้า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ทางกองคลัง             
ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบเรียบร้อยแล้วคงจะได้ใช้ในเร็ววันนี้ ซอย 25              
ท่านได้สอบถามว่าเรื่องตัดหญ้า ผอ.กองช่าง  ได้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ
พยายามตอบให้ครบทุกเรื่องทุกท่าน ได้สอบถามเข้ามาเพราะว่าผมให้ความส าคัญ             
ท่าน สท.ฐากร ซอยลุงวังเป็นเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง ผมได้สั่งการตอนนี้กองช่างได้อยู่
ตรงนี้ท่านขอให้รีบด าเนินการและรายงานผลให้รับทราบด้วยว่าท่านไปติดตั้งเพ่ิม                   
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องส าคัญส่วนต้นไม้  ตัดหญ้าแล้วบางที
ความสูงที่ท่านพูดถึงอาจจะเรื่องของเครื่องมือเราจะไปด าเนินการให้ เรื่องซอยบ้าน           
คุณอรชร ในเรื่องของรางระบายน้ าผมได้สั่งการและพูดคุยกับท่านปลัดแล้ว อย่างกรณี 
วันนี้ที่ท่านอนุมัติในการยกเลิกซอยประกายแก้ว ซึ่งติดขัดในเรื่องที่ดินของเอกชน     
หากท่านมองว่าวันนั้นท าไมเราจึงอนุมัติเพราะว่าเรามีการตกลง และผมเป็นผู้ที่ออก          
ค่ารังวัดเองเราก็คิดว่าวันนั้นจะไปในทิศทางที่ดีเราจะมาขออนุมัติสภา แต่วันนี้มันไม่ใช่
เพราะว่าบางทีมันติดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ต้องเข้าใจแต่เราก็ลองรับถึงอนาคต 
ว่าซอย 21 ซอย 23 เราต้องวางท่อเมื่อทางนั้นไปไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนทิศ วันนี้กองช่าง
กับผมก็พูดคุยกันแล้ว ช่างก็เตรียมแผนรองรับกันในเรื่องของการระบายน้ าตรงนี้ไว้และ
เรายังมีเงินเหลือประมาณล้านกว่าบาท เรามาใช้ส่วนที่เรียนให้ทราบว่า พี่น้องประชาชน
มีความเดือดร้อนอย่างถนนซอย 11 ผมเห็นด้วยว่าเราควรที่จะมีถนนที่กว้างเพราะ
นโยบายผมคืออะไรที่สร้างใหม่จะท าใหม่ต้องดีกว่าเก่า เพราะส่วนไหนที่ทางกองช่างได้
ออกไปส ารวจที่ต้องขยายได้ก็ต้องท า นี่คือนโยบายที่ให้ไว้เรื่องของท่านบุญหลง สนลอย 
เป็นเรื่องที่น่าจะแก้ไขและเป็นปัญหามาโดยตลอด ภายในสัปดาห์นี้ผมจะออกเป็นค าสั่ง 
และเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาคุย อย่างที่บอกเราไม่ได้พูดลอยๆว่าเราให้ความส าคัญกับปัญหา
ความเดือดร้อน ผมก็สั่งการอยู่ตลอดมอบรองนิพนธ์แล้วและจะก าชับวันนี้อีกครั้งหนึ่ง 
ส่วนที่ขอบคุณเรื่องของการอบรมเป็นเจตนา แล้วผมให้ความส าคัญเรื่องของการเพ่ิมเติม
ความรู้เหมือนที่ท่าน สท.มาโนช แป้นน้อย ได้โพส Facebook ไว้ว่าเราต้องท าเหมือนน้ า
ที่ไม่เต็มแก้วเพราะฉะนั้นเราต้องรองรับ และพร้อมที่รับสิ่งใหม่ๆในเรื่องของความรู้ และ
สิ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการประชุมสภา ข้อบังคับต่างๆเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนรู้
และส่งผลถึงองค์กรที่ดีด้วย จะท าให้ภาพลักษณ์หรือคะแนนที่เราจะได้รับเรื่องของ
คุณธรรมเรื่องของความโปร่งใสต่างๆที่วันนี้เราขยับไปในทางที่ดี เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรา
ได้เกรด C วันนี้ เราได้ A จะต้องรักษามาตรฐานแล้วก็ท าให้องค์กรในเรื่องของการ
ยอมรับใน อปท.ใกล้เคียงหรือภาพรวมทั้งหมด เรื่องฝาท่อของท่าน สท.เดช เรื่อง         
ลอกคลองวันนี้ก็เรียบร้อยเราไปดูให้เพราะว่าเราพูดว่าวันนี้เราก็ท า เพราะว่าการที่เราจะ 
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 แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ไม่ใช่น้ าท่วมแล้วเราก็ไปท า แต่วันนี้ เราท าก่อนที่น้ าจะท่วม 
เพราะฉะนั้นถ้ามันมีปริมาณน้ าที่มากเกินไปก็คงจะไม่ไหว ผมคิดว่าถ้าเป็นปริมาณน้ าฤดู
ฝนที่เป็นธรรมชาติ เราเอาอยู่ ปีที่แล้วเราได้พิสูจน์แล้วว่าน้ าไม่ได้ท่วมขังบ้านเรือนตาม
คลองริมคลองทุกปี ส่วนที่วัดเราต้องยอมรับว่าพ้ืนที่มันเป็นลุ่มและต่ าจริง วันนี้เราก็ให้
กองช่างไปส ารวจท าระดับให้กับทางวัด มีข้อมูลแล้วนะครับว่าบริเวณไหนที่วัดมีความลุ่ม
ต่ า ทีนี้วัดก็ต้องไปด าเนินการต่อ เราเตรียมในเรื่องของบ่อพัก บ่อสูบที่เราสร้างเอาไว้ 
เพราะฉะนั้นน้ าจะมาลงนี่ เราก็จะถ่ายเอาลงไปสู่คลองธรรมชาติและผ่านไปสู่ท่อระบาย
น้ าของกรมทาง ตอนนี้ผมมองว่าโพธิ์เจริญกับโรงเรียน ซึ่งมีปัญหามาโดยตลอดก็ไม่ได้
เกิด ซอย 11 ต้องเร่งรัดเรื่องของเวลาผู้รับจ้างท าสัญญาจะมีช่วงเวลาในการผูกพัน
สัญญา 60 วันหรือ 90 วัน แล้วแต่ประเภทของงานหรือโครงการว่าจะใหญ่หรือเล็ก  
ให้กองช่างเข้าไปดูความเรียบร้อยแล้วฝาตะแกรงฝากกองช่างไปแก้ไข เรามีงบประมาณ
ซอย 4 และซอยผู้ใหญ่เดช ซ.ปั๊มแก๊ช ที่ผมได้รับการไปขอสนับสนุนเร็วๆนี้เราจะ            
เร่งด าเนินการ ก็จะมีการขูดยางออกและปูยางใหม่รวมถึงการท าฝาท่อ ที่วันนี้ท่าน              
จะเห็นว่าประมาณ 10 กว่าซอยรูปแบบจะเป็นแบบเดียวกัน เวลาจะเปลี่ยนท่อที่ช ารุด
บางทีขนาดไม่เท่ากันซึ่งท าให้ระยะเวลาล่าช้า ตอนนี้ก็มีขนาดและรูปแบบเดียวกันเรา
สามารถที่จะเตรียมไว้ 5- 10 ท่อ เผื่อการช ารุดเสียหายเปลี่ยนได้เลย เรียนกับทุกท่าน
ได้ทราบขอบคุณครับ 

 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพท่านผู้บริหาร เนื่องจากเม่ือสักครู่นี้ก็ฝาก 
สมาชิกสภาเทศบาล อีกเรื่องหนึ่งก็คือฝาท่อทางซุ้มประตูมีฝาท่อที่ยุบอยู่ให้แก้ไขด้วย 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายมนัส  ใจเจน     เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ท่อที่มีการร้องเรียนมา 2 ที่ ที่เกิดการช ารุด หน้า 
นายกเทศมนตรี บริษัทแอมเวย์ กับหน้าวัดจันทาราม คือพ้ืนที่ของเอกชนทางเลยทางหลวงรับผิดชอบ 

เป็นหน้าที่ของทางแอมเวย์ที่ต้องด าเนินการส่วนทางวัดคุยกับทางคณะกรรมการแล้ว 
และเจ้าอาวาสรับทราบแล้ว ทางวัดจะไปแก้ไขเองเพราะเลยเขตทางหลวงแล้ว ขอบคุณ
ครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญท่านเลขานุการนายกฯครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

น.ส.ธิดาทิพย์  เลิศชุติมากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกมานัดใจเจน ท่านคณะผู้บริหาร 
เลขานุการนายกฯ ท่านปลัดสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านขอชี้แจงเพ่ิมเติม 2 เรื่องคือ  

1. การขยายต่อเติมอาคารส านักงานทั้ง 2 ข้างท่านนายกเห็นว่าพ้ืนที่ส านักงานไม่
เพียงพอต่อการมาใช้บริการของประชาชน มีส่วนของห้องประชุมสภาที่ใช้ประชุมสภา
โดยตรง ห้องท างาน ห้องประชุมที่รองรับคนถึง 100 คน และเน้นการออกแบบที่
รองรับผู้สูงอายุ และผู้พิการในอนาคต 
2. การปรับปรุงส านักงานชั้นล่าง เราจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์         เรื่องต่อเติมอาคารเป็นเรื่องท่ีดีครับ และขอฝากทางคณะผู้บริหารเรื่องของ 
ประธานสภาเทศบาล  ห้องน้ าด้านหลังอาคารป้องกันผมอยากให้ท าใหม่ท าให้ดีบางครั้งเทศบาลฯ มีกิจกรรมที่

ให้ประชาชนเข้าร่วม จะได้เป็นหน้าเป็นตาด้วยครับ ส่วนในเรื่องของการตัดต้นไม้ผม
อยากจะฝากในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับว่าถ้าเป็นกิ่งที่ยื่นออกมาทางสาธารณะผมเห็น
ด้วยครับว่าเราควรที่จะตัดแต่ถ้าอยู่ในบ้านและไม่ได้ยื่นออกมาผมอยากให้ชาวบ้านได้
ช่วยเหลือตนเองก่อนเพราะบางทีสงสารเจ้าหน้าที่ของเราวิ่งตัดต้นไม้โดยที่เป็นส่วนที่อยู่
ในการดูแลของเจ้าของบ้านขอฝากไว้ด้วยครับ จะได้เก็บแรงเจ้าหน้าที่ไว้ช่วยเหลือน้ า
ท่วมด้วยครับ ส่วนเรื่องภัยธรรมชาติที่ทางท่าน สท.บุญหลง ได้น าเสนอมา ภัยธรรมชาติ
มันสามารถแก้ไขได้มากกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบางที่มนุษย์สร้างขึ้นการแก้ไขปัญหายาก
มากเพราะฉะนั้นบางทีขอให้แก้ตั้งแต่ต้นเหตุไม่อยากให้แก้ไขที่ปลายเหตุเพราะเห็น
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน และคณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของเรา
เหนื่อยเช่นอย่างช่วงน้ าท่วมช่วงหน้าฝน ผมอยากฝากสมาชิกสภาทุกท่านครับเวลา
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งมาและประสานผู้บริหารแล้วและผู้บริหารได้ลง
พ้ืนที่และสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ขอฝากให้สมาชิกสภาให้ช่วยลงพ้ืนที่ด้วยและขอให้ดูแล
เจ้าหน้าที่ของเราด้วยขอให้ก าลังใจบ้างดูแลบ้างช่วยเหลือจุนเจือกันครับ 

 

  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะในเรื่องใดอีกหรือไม่     
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกฯ  หัวหน้าส่วนราชการฯ  และประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการ

ประชุมสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ในวันนี้
ท าให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดี   บัดนี้การประชุมได้
ด าเนินการจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว   ขอปิดการประชุม 

    
********************************** 

  

ปิดประชุม  12.10   น. 
 
 
(ลงชื่อ                         ผู้จดรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)                      เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางสาวฉัตรลดา  สินธพ)               (นายมนัส  รักดี) 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2565  (วันที่  23 สิงหาคม  2565)  แล้ว 

 
(ลงชื่อ)                                    ประธานกรรมการ  
         (นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ)  
 
 
 

(ลงชื่อ)                                   กรรมการ             (ลงชื่อ)                               กรรมการ/เลขานุการ 
            (นายจิรายุส  สมจินดา)              (นายทัศนวัต  มากระจันทร์) 
 


